



TVTP Grant Program Application Fact Sheet

Ang fact sheet na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa proseso ng aplikasyon at mga kinakailangan ng Targeted Violence and Terrorism Prevention (TVTP) Grant. Kabilang dito ang impormasyon sa mga tracks ng aplikasyon at mga uri ng programa, mga kinakailangang materyales sa aplikasyon, at mahalagang petsa.

PAKITANDAAN: Ang huling aplikasyon at lahat ng pag-uulat ng programa ng grant at mga materyales sa pagsubaybay ay dapat isumite sa Ingles.

Mga Prayoridad ng Programa

Ang Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3) ng Department of Homeland and Security (DHS) ay nagpapalakas sa kakayahan ng ating bansa na pigilan ang target na karahasan at terorismo sa buong bansa sa pamamagitan ng pagpopondo, pagsasanay, pagtaas ng kamalayan ng publiko, at pakikipagtulungan sa bawat antas ng gobyerno, pribadiong sektor, at sa mga lokal na komunidad. Sa pamamagitan ng paggamit ng diskarte na alam ng pampublikong pananaliksik sa kalusugan, pinagsasama-sama ng CP3 ang mga tagapagbigay ng kalusugang pangkaisipan, tagapagturo, pinuno na pananampalataya, mga opisyal ng kalusugan at kaligtasan ng publiko, mga serbisyong panlipunan, mga nonprofit, at iba pa sa mga komunidad sa buong bansa upang tulungan ang mga taong nasa daan patungo sa karahasan bago mangyari ang pinsala. Ang TVTP Grant Program ay nagbibigay ng tulong pinansyal, pagsasanay, at mga mapagkukunan sa mga karapat-dapat na aplikante upang bumuo ng sustainable, multidisciplinary na mga kakayahan sa TVTP sa mga local na komunidad, magpasimula ng mga makabagong pamamaraan sa pag-iwas, at tukuyin ang mga pinakamahusay na kasanayan sa pag-iwas na maaaring gayahin sa mga komunidad sa buong bansa.

Pagkatapos masuri ang mga puwang sa mga aplikasyon at magkaloob sa mga nakarang cycle, itinatag ng CP3 ang mga sumusunod na prayoridad para sa pagpili ng magkaloob:

- Pagpapahusay sa Recidivism Reduction at Reintegration Capabilities
- Pagsulong ng Equity sa Mga Magkaloob at Pakikipag-ugnayan sa Mga Hindi Nabibigyang Komunidad sa Pag-iwas¹
- Pagtugon sa Mga Online na Aspeto ng Tinatarget na Karahasan at Terorismo
- Pag-iwas sa Domestic Violent Extremism

Ang TVTP Grant Program ay nagbibigay ng pagpopondo sa mga aplikasyon na naayon sa mga prayoridad na ito pati na rin sa anim na layunin (nakabalangkas sa ibaba) at nagpoprotekta sa pagkapribado, mga kaparatang sibil at mga kalayaang sibil. Ang mga aplikante ay kinakailangang magsagawa ng mahigpit na pagtatasa ng mga pangangailangan upang mabalangkas kung anong mga mapagkukunan ang magagamit na sa kanilang lugar at kung anong mga puwang ang kailangang punan. Ang lahat ng mga proyekto ay nangangailangan ng mga sukat sa pagganap.

¹ Ang isang komunidad na kulang sa serbisyo ay tumutukoy sa mga populasyon na nagbabahagi ng isang particular na katangian, gayundin sa mga heyoghrapikong komunidad, na sistematikong pinagkaitan ng buong pagkakataong lumahok sa mga aspeto ng buhay pang ekonomiya, panlipunan, at sibil. Tingnan ang Pahina 40 ng Guidance Document para sa karagdagang impormasyon.

Mga Kwaliplikadong Organisasyon

Mga estado at local na pamahalaan, mga tribong Indian na kinikilala ng pederal at mga institusyon ng mas mataas na edukasyon gaya ng tinukoy ng [2 C.F.R. § 200.1](#); at ang mga nonprofit na may 501 (c) (3) IRS status ay karapat-dapat na mag-aplay para sa mga pondo.

Panahon ng Pagganap

Ang TVTP Grant Program ay may panahon ng pagganap na may 24 na buwan, na may limitadong kakayahang magamit para sa walang bayad na mga palugit.

Inaasahang Panahon ng Petsa ng Pagsisimula ng Pagganap: Okt. 1, 2024

Inaasahang Panahon ng Petsa ng Pagtatapos ng Pagganap: Set. 30, 2026

Iba pang Pamantayan sa Pagiging Karapat-dapat

Bilang karagdagan sa pagiging isang karapat-dapat na organisasyon, ang iminungkahing proyekto ay dapat matugunan ang mga sumusunod na pamantayan sa pagiging karapat-dapat ng programa upang mag-aplay:

- **Pagkapribado, Mga Karapatang Sibil, at Kalayaan Sibil:** Ang mga iminungkahing proyekto ay dapat magtataguyod ng indibidwal na pagkapribado, mga karapatang sibil, at mga kalayaang sibil. Dapat ilarawan ng mga aplikasyon ang mga plano ng proyekto para sa pangongolekta ng personally identifiable information (PII), layunin nito para sa koleksyon, mga plano nito para sa paggamit at pagpapanatili ng naturang PII, at anumang potensyal na epekto sa pagkapribado, mga karapatang sibil, at mga kalayaang sibil at mga paraan kung saan pipigilan or pagaanin ng mga aplikante ang mga epektong iyon at pangasiwaan ang kanilang mga proyekto sa paraang walang diskriminasyon. Ang mga aplikasyon na naglalarawan ng mga programa, proyekto, o aktibidad na hindi naangkop na nagpoprotekta sa pagkapribado, karapatang sibil, o kalayaang sibil ay ituturing na hindi karapat-dapat para sa pagpopondo.
- **Pagkumpleto:** Dapat isama ng mga aplikasyon ang lahat ng kinakailangang elemento (Tingnan ang Seksyon 10, subsection na “Pangkalahatang-ideya ng Mga Bahagi ng Pagsasalaysay ng Proyekto” at Seksyon 7, “Mga Inaasahang Tagubilin sa Pagsusumite, Mga Kinakailangang Bahagi ng Aplikasyon, at Mga Mapagkukunan ng Pagsusumite ng Aplikasyon”), pati na rin ang mga partikular na kinakailangan ng mga proyekto kung nagmumungkahi. Kabilang dito ang mga sukat sa pagganap para sa bawat uri ng proyekto (Tingnan ang Seksyon 8, “Mga Inaasahang Track ng Aplikasyon”). Ang pagkabisigong magbigay ng kumpletong aplikasyon o anumang makabuluhang paglihis mula sa mga kinakailangan ay maaring magresulta sa isang aplikasyon na ituring na hindi karapat-dapat at hindi nasuri o namarkahan.
- **Pananaliksik:** Ang mga proyektong nagsasagawa lamang ng pananaliksik ng walang pagpapatupad ay hindi karapat-dapat sa ilalim ng programang ito. Ang pananaliksik ay isang pinahihitultulang gastos; gayunpaman, dapat imungkahi ng mga aplikante na ipatupad ang isa o higit pang mga kakayahan sa pag-iwas sa panahon ng pagganap at dapat ipakita kung paano susuportahan ng anumang iminungkahing pananaliksik ang pagpapatupad na iyon. Para sa anumang pananaliksik na kinasasangkutan ng Mga Paksa ng Tao, mangyaring suriin ang Seksyon 11, sub-section na “Proteksyon ng Mga Paksa ng Tao sa Pananaliksik.”

Mga Track ng Aplikasyon at Pagpopondo

Inaasahan ng DHS ang isang medyano na laki ng magkaloob na humigit-kumulang \$575,000. Maaring mag-aplay ang mga aplikante para sa isa o higit pang mga uri ng proyekto sa Promising Practices Track o magsumite ng panukala sa Innovation Track. Ang mga aplikante maaari lamang magsumite ng isang aplikasyon sa bawat track ng pagpopondo. Samakatuwid, ang maximum na bilang ng mga aplikasyon na maaaring isumite ng isang aplikante ay dalawa, isa bawat isa para sa mga track na “Promising Practices” at “Innovation.”

Ang mga sumusunod na hanay ng pagpopondo ay inilaan bilang mga pasimundan. Kung ang proyekto ay lumampas sa target ng pagpopondo ng higit sa 25 porsyento, ang aplikante ay dapat magbigay ng isang detalyadong katwiran na sumusuporta sa mas mataas na mga gastos. Tandaan: Stack ng mga target na halaga. Halimbawa, ang isang aplikante na nagmumungkahi ng aplikasyon sa Mga Pangangakong Kasanayan na may dalawang uri – “Civic Engagement” at “Youth Resilience,” halimbawa, ay magkakaroon ng target na halaga ng magkaloob na \$150,000.

Kung nag-a-aplay sa Promising Practices Track, dapat paghiwalayin ng mga aplikante ang mga gastos ayon sa uri ng proyekto kung sakaling may magagamit na bahagyang pagpopondo. Pakitiyak na ang iyong aplikasyon ay sumusunod sa mga kinakailangan at iba pang gabay na ibinigay sa bawat track at uri ng proyekto.

Mga Uri at Track ng Proyekto	Target na Pagpopondo Halaga/Saklaw
Pagtataas ng Kamalayan sa Lipunan	175,000
Pag-unawa sa Marahas na Nilalaman	115,000
Pakikipag-ugnayan sa Sibiko	60,000
Katatagan ng Kabataan	90,000
Pagtatasa ng Banta sa Pag-uugali at Mga Koponan ng Pamamahala	350,000
Pagsasanay ng Tagamasid	115,000
Mga Serbisyo ng Referral	175,000
Racism Reduction and Reintegration	230,000
Track ng Inobasyon	300,000 – \$815,000

Mga layunin

1. Ang lokal na komunidad ay may kamalayan sa mga palatandaan na ang isang tao ay maaaring nasa daan patungo sa karahasan at sa mga banta ng target na karahasan at terorismo.
2. Ang lokal na komunidad ay may kamalayan sa parehong mga kadahilanan ng panganib para sa – at ang mga proteksiyon na salik laban sa – naka-target na karahasan at terorismo. Ang mga kadahilanan ng peligro ay tinukoy bilang mga negatibong katangian na maaaring magpapataas ng posibilidad na nag-isang indibidwal ay nasa landas patungo sa karahasan. Ang mga proteksiyon na salik ay tinukoy bilang mga positibong katangian na maaaring mabawasan ang posibilidad na ang isang indibidwal ay maaaring lumipat patungo sa karahasan.
3. Ang mga miyembro ng lokal na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa pinaka malawak at pinaka-magkakaibang hanay ng mga lokal na kasapi nagbabahagi ng mga mapagkukunan at pinakamahusay na kagawian, at bumuo ng mga pinagkakatiwalaang pakikipagsosyo upang matugunan ang naka-target na karahasan at terorismo.
4. Ang mga miyembro ng lokal na komunidad ay maaaring kumilos ayon sa pag-sasanay ng mga tagamasid at tumulong sa mga indibidwal bago sila lumipat patungo sa karahasan sa pamamagitan ng pag-unawa sa papel ng (at ang paraan upang makipag-ugnayan) behavioral threat assessment and management (BTAM) at mga tagapagbigay.
5. Ang mga miyembro ng lokal na komunidad ay may access sa mga multidisciplinary BTAM team na binubuo ng mga indibidwal tulad ng mga sikologo, tagapagturo, mga pinuno ng pananampalataya, mga manggagawang panlipunan, and mga tauhang medikal na maaaring magbigay ng suporta sa isang indibidwal bago maganap ang isang aksyon ng karahasan.
6. Ang lokal na komunidad ay may mga programa na tumutugon sa mga salik sa panganib para sa (at nagpapalakas ng mga salik na nagpoprotekta laban sa) naka-target na karahasan at terorismo, kabilang ang programa sa pagbabawas ng recidivism.

Karagdagang Mga Mapagkukunan ng TVTP Grants



[TVTP Grants Page](#)



[Paano Magrehistro sa System for Award Management \(SAM\)](#)



[Mga Hakbang para Mag-aplay Mga Grants sa TVTP](#)



[Plano sa Pagpapatupad at Pagsukat: Mabilis na Gabay](#)



[Paano Kumuha ng EIN](#)



[Karagdagang Mga Mapagkukunan ng Grant](#)



[Paano Magrehistro sa FEMA Go](#)